



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 19-2-2017

Chúa nhật 7 Thường niên

Trở nên con cái Cha

LỜI CHÚA: Mt 5, 38-48

Hôm ấy, trên một ngọn núi kia, Đức Giêsu dạy các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì anh hãy cho; ai muốn vay mượn, thì anh đừng đoảng mặt đi.

Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?

Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”.

(xem tiếp trang 2)



C Á O P H Ó

Trong niềm tin yêu
vào Đức Kitô Phục sinh
Giáo phận Nha Trang
trân trọng kính báo:

ĐỨC CHA PHAOLÔ NGUYỄN VĂN HÒA
nguyên Giám mục Giáo phận Nha Trang

đã được về cùng Chúa
lúc 20g00, thứ Ba ngày 14 tháng 2 năm 2017
tại Tòa Giám Mục Nha Trang,
hưởng thọ 86 tuổi,
58 năm Linh mục, 42 năm Giám mục.

Thánh lễ an táng vào lúc 9g00 sáng thứ Bảy,
ngày 18 tháng 2 năm 2017
tại Tòa Giám Mục Nha Trang
22 Trần Phú, Nha Trang.

Hội đồng Hồng y tư vấn nhóm họp Khoá thứ 18

WHĐ (14.02.2017) – Hội đồng Hồng y tư vấn gồm 9 vị, có nhiệm vụ giúp đỡ Đức giáo hoàng trong việc quản trị Giáo hội và cải tổ Giáo triều Roma, đã nhóm họp Khoá thứ 18 vào ngày thứ Hai 13-02-2017. Tại khoá họp này, Hội đồng đã công bố một thông cáo bày tỏ sự “ủng hộ hoàn toàn đối với Đức giáo hoàng Phanxicô”, trước những “sự kiện thù địch mới đây” chống lại Đức giáo hoàng.

Khoá họp thứ 18 của Hội đồng Hồng y tư vấn, có sự tham gia của Đức giáo hoàng, sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng Hai. Khoá họp diễn ra đang khi gần đây có nhiều chỉ trích nhắm vào Đức giáo hoàng – trong đó có các áp phích nặc danh dán trên tường tại các đường phố ở Roma.

Thông cáo viết: “Sau các sự kiện mới đây, Hội đồng Hồng y tư vấn bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với công việc của Đức giáo hoàng, đồng thời



đảm bảo luôn đoàn kết, trợ giúp cá nhân ngài và thừa tác vụ của ngài hết lòng”.

Khởi đầu phiên họp, Đức hồng y Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, điều phối viên của Hội đồng, cảm ơn Đức Thánh Cha đã có lời chúc mừng Giáo triều Rôma hôm 22-12-2016, và nhìn nhận rằng “Đức Thánh Cha đã khuyến khích và đề ra hướng đi cho các hoạt động của Hội đồng”.

(xem tiếp trang 2)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

SUY NIỆM

Khi dạy chúng ta đừng chống cự người ác, Đức Giêsu không đòi loại bỏ cảnh sát và pháp luật; cũng không lên án những cuộc chiến tranh tự vệ. Ngài chỉ muốn mời gọi các Kitô hữu hãy tránh thái độ báo thù, ăn miếng trả miếng. Tha thứ là ra khỏi vòng luẩn quẩn của oán thù, là mở ra con đường để người kia hoán cải.

Có một vị rất tâm đắc với bài Tin Mừng này, đó là Gandhi, người được dân Ấn Độ coi là đại thánh. Ông là cha đẻ của chủ trương bất bạo động, để giành lại độc lập cho đất nước từ tay người Anh. Ông nói: “Bất bạo động là luật của loài người, bạo động là luật của loài thú.” Chúng ta thường sợ mang tiếng là hèn nhát, khiếp nhược, sợ kẻ ác thắng thế khi thấy ta lùi bước. Chúng ta ít dám tin vào sức mạnh của Tình Yêu. Chính Tình Yêu chứ không phải bạo lực mới có thể làm trái tim con người tan chảy.

Đức Giêsu mời gọi ta yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù để trở thành con cái Cha trên trời. Chúng ta không chỉ trở thành con Cha vào ngày Rửa tội. Chúng ta trở thành con Cha hơn nhờ những hành vi tha thứ yêu thương mỗi ngày. Chúng ta thật là con, vì giống Cha, Đấng cho nắng ấm, mưa rơi trên kẻ lành người dữ. Chúng ta thường khó quên một xúc phạm đã qua, những chuyện cũ vẫn làm tim ta đau nhói. Cần nhìn lên Cha trên trời, Đấng để cho cỏ lùng mọc chung với lúa, Đấng mà ta phải nài xin ơn tha thứ mỗi ngày. Chỉ Ngài mới làm ta quên được điều tưởng như không thể quên.

Thế giới hôm nay có nhiều sự ác và người ác. Chúng ta phải tiêu diệt sự ác bằng sự thiện, hoán cải người ác bằng tha thứ yêu thương. Kitô hữu là người dám đi lại con đường của Đức Giêsu, chấp nhận bị sự ác vùi dập và nuốt chửng, mà trên môi vẫn nói lời tha thứ. Nhưng cuối cùng là phục sinh, là niềm vui, hy vọng. Chúng ta có dám tin rằng rốt cuộc chân lý, tình yêu và sự thiện sẽ chiến thắng không?

(xem tiếp trang 3)

Linh mục Lombardi nói về Đức Bênêđictô XVI bốn năm sau ngày từ nhiệm



WHĐ (11.02.2017) – Chúng tôi đẹp nhất của Đức Bênêđictô XVI trong những ngày hưu trí là “sống trong cầu nguyện” và “ở kề bên Chúa”. Đó là nội dung được cha Federico Lombardi nhấn mạnh với Đài phát thanh Vatican, nhân kỷ niệm bốn năm Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI loan báo việc ngài từ nhiệm (11 tháng Hai 2013).

Cha Lombardi cho biết, Đức Bênêđictô XVI sống tại đan viện Mater Ecclesiae ở Vatican “trong cầu nguyện, ẩn dật... và hết sức kín tiếng”. Ngài “đồng hành với đời sống Giáo hội trong cầu nguyện và liên kết với đáng kể vị trong trách vụ của mình”.

Cha Lombardi, vốn có dịp gặp Đức nguyên giáo hoàng, nhất là trên cương vị chủ tịch Quỹ Joseph Ratzinger-Bênêđictô XVI của Vatican, cho biết tình trạng sức khỏe hiện nay của Đức Bênêđictô XVI: “Tôi thấy ngài hoàn toàn minh mẫn, cả về tinh thần cũng như đầu óc, thật vui sướng được ở bên ngài”.

“Với thời gian, cha cho biết thêm, sức lực của ngài suy giảm dần: dù tâm lực và trí lực của ngài vẫn hoàn hảo nhưng thể lực thì giảm một chút. Tuy nhiên “ngài không có bệnh gì đặc biệt, ... dù tuổi tác khiến ngài yếu dần, nhưng vẫn đứng thẳng người và đi lại được. Ai gặp cũng đều thấy ngài như mọi người cao tuổi khác, sức khỏe giảm dần theo thời gian, nhưng vẫn tinh anh”.

Đối với vị nguyên giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, chúng tôi đẹp nhất của Đức Bênêđictô XVI là “cách ngài sống thời gian này trong cầu nguyện”: “với Chúa là tâm điểm, đức Tin giống như ý nghĩa cuộc sống của chúng ta, ... ngày càng tiến dần đến cuộc gặp gỡ Chúa, cách ngài sống tuổi già như thời gian chuẩn bị và tập quen sống bên Chúa mà ta đang đón mình đến gặp”.

“Thật đẹp biết bao, cha nhấn mạnh, được một vị nguyên giáo hoàng cầu nguyện cho Giáo hội, cho đáng kể vị mình. Đó là sự hiện diện chúng ta đang cảm nhận... đang đồng hành với chúng ta, thêm sức cho chúng ta, mang lại bình tâm cho chúng ta”.

Vị linh mục dòng Tên này còn cho biết về mối quan hệ giữa Đức giáo hoàng Phanxicô và Đức Bênêđictô XVI: “Mỗi lần chúng ta nhìn thấy hình ảnh chung của Đức giáo hoàng Phanxicô cùng với vị tiền nhiệm của ngài, tất cả chúng ta đều rất đổi vui mừng, vì đây là một bằng chứng hùng hồn về sự hiệp nhất trong Giáo hội, trong những hoàn cảnh đa dạng”.

Cha Lombardi nhắc đến lời hứa vàng phục đối với vị kế nhiệm của Đức Bênêđictô XVI trước mặt viện: “Lời hứa ấy đã được thực hiện, trong sự sát cánh nghiêm cẩn và trong sáng”. Cha nêu cảm nhận về vị giáo hoàng người Argentina: “Hắn ngài cảm thấy –như ngài vẫn thường nói– mình được nâng đỡ từ sự hiện diện và lời cầu nguyện của Đức Bênêđictô XVI, và ngài vun đắp mối quan hệ này, khi thì đến thăm, khi thì gọi điện thoại... và tỏ nhiều dấu chỉ thân thương”.

(Nguồn: Zenit)

Hội đồng Hồng y tư vấn nhóm họp Khoá thứ 18

Trong bài huấn từ gần bốn năm sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức giáo hoàng Phanxicô đã nêu ra mười hai tiêu chí phải tuân theo để cải tổ Giáo triều: hoán cải cá nhân, ý thức mục vụ, ý thức truyền giáo, tính hợp lý, tính khả dụng, tính hiện đại, tính giản dị, tính hỗ trợ, tính công nghị, tính công giáo, tính chuyên nghiệp, và tính tuân phục.

Ngài cũng đưa ra một lượng giá đầu tiên về công cuộc cải tổ, liệt kê các bước chính đã thực hiện, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính, trong cấu trúc các cơ quan của Giáo triều và trong việc bảo vệ trẻ vị thành niên.

Khoá họp đầu tiên của Hội đồng Hồng y tư vấn đã diễn ra vào tháng Mười 2013. Khoá họp thứ 17 diễn ra từ ngày 12 đến 14 tháng Mười Hai 2016.

(Theo Zenit)

Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Đặc sứ tại Medjugorje (Mễ Du)

WHĐ (12.02.2017) – Hôm thứ Bảy 11-02-2017, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Henryk Hoser, S.A.C., Giám mục giáo phận Warszawa-Praga, Ba Lan, làm Đặc sứ của ngài tại Medjugorje (Mễ Du), Bosnia-Herzegovina.

Nhiệm vụ của Đức Tổng giám mục Hoser –theo thông cáo công bố việc bổ nhiệm– là “tìm hiểu thấu đáo tình hình mục vụ” ở Medjugorje, đặc biệt quan tâm đến “nhu cầu của các tín hữu hành hương”, và dựa trên hiểu biết này, “đề ra các sáng kiến mục vụ có thể thực hiện trong tương lai”. Do đó, nhiệm vụ của ngài “chỉ có tính mục vụ mà thôi”.

Trả lời câu hỏi của giới báo chí, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Greg Burke, nói: “Đặc sứ của Tòa Thánh sẽ không tham gia vào việc điều tra các cuộc hiện ra của Đức Mẹ, điều đó thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo lý Đức tin”. Sứ mạng của Đức Tổng giám mục Hoser, ông nói, “là một dấu chỉ cho thấy Đức Thánh Cha quan tâm đến những người hành hương. Mục đích không phải là điều tra, nhưng hoàn toàn là mục vụ”.

Ông Burke nói: “Đặc sứ của Tòa Thánh sẽ tiếp xúc với Đức giám mục giáo phận Medjugorje; với các tu sĩ Dòng Phanxicô, là những người được uỷ thác coi sóc giáo xứ Medjugorje; và với các tín hữu của Medjugorje.

Đức Tổng giám mục Hoser, vẫn giữ chức vụ giám mục Warszawa-Praga, dự kiến sẽ hoàn thành sứ mạng của ngài vào mùa hè này.

Về sự kiện được cho là Đức Mẹ hiện ra tại Medjugorje, Bosnia-Herzegovina: Từ năm 1981 có sáu người trẻ -được gọi là các thị nhân- nói rằng Đức Maria đã hiện ra với họ mỗi ngày tại đây. Cho đến nay các cuộc hiện ra được cho là vẫn tiếp tục và mỗi tháng có hàng ngàn người đến thị trấn nhỏ này gặp các thị nhân và cầu nguyện.

Ngày 17-03-2010, Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã thành lập một Ủy ban do Đức hồng y Camillo Ruini đứng đầu để điều tra hiện tượng Medjugorje. Ủy ban quốc tế này trực thuộc Bộ Giáo lý Đức tin, gồm các nhà thần học, các chuyên gia và một số hồng y. Đến tháng Giêng 2014, Ủy ban công bố đã hoàn tất cuộc điều tra.

Đức Thánh Cha Phanxicô, trên



chuyến bay trở về Roma sau chuyến tông du Sarajevo (tháng Sáu 2015), đã trả lời một câu hỏi của giới báo chí về hiện tượng ở Medjugorje; ngài nói rằng Ủy ban của Đức hồng y Camillo Ruini đã “làm tốt công việc điều tra” và cho biết Đức hồng y Ruini đã trình cho ngài kết quả. Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Chúng tôi sắp có quyết định. Và quyết định này sẽ được công bố. Vào lúc này chỉ có một số hướng dẫn dành cho các giám mục, nhưng đến lúc nào đó sẽ có quyết định”. Tuy nhiên cho đến nay, Tòa Thánh vẫn chưa đưa ra quyết định nào về hiện tượng ở Medjugorje. ■



WHĐ (15.02.2017) – “Cuộc thương khó, tử nạn, và phục sinh của Chúa Giêsu theo Phúc âm thánh Matthêu” sẽ là chủ đề các bài suy niệm do linh mục Dòng Phanxicô Giulio Michelini hướng dẫn trong tuần tĩnh tâm Mùa Chay 2017 của Đức Thánh Cha Phanxicô và các thành viên Giáo triều Roma. Đây là năm thứ 4 liên tiếp, tuần tĩnh tâm Mùa Chay của Giáo triều được tổ chức tại “Nhà Thầy Chí thánh, Casa Divin Maestro” - Trung tâm Hội nghị và tĩnh tâm của các linh mục Dòng Thánh Phaolô ở Ariccia, ngoại ô Roma.

Cha Michelini sinh tại Milano năm 1964, khẩn trọng trong Dòng Anh

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa,
xin cho con quả tim của Chúa.

Xin cho con đừng khép lại trên chính mình,
nhưng xin cho quả tim con quảng đại như Chúa
vươn lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường
để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ.

Xin cho con vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen,
mọi trả thù ti tiện.
Xin cho con cứ luôn bình an, trong sáng,
không một biến cố nào làm xáo trộn,
không một đam mê nào khuấy động hồn con.

Xin cho con đừng quá vui khi thành công,
cũng đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích.

Xin cho quả tim con đủ lớn để yêu người con không ưa.
Xin cho vòng tay con luôn rộng mở để có thể ôm cả những người thù ghét con. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

Chương trình tĩnh tâm Mùa Chay 2017 của Giáo triều Rôma

em Hèn mọn năm 1992 và thụ phong linh mục năm 1994. Hiện nay cha là giáo sư của Học viện Thần học Assisi liên kết với Đại học Laterano, và là giám đốc tạp chí *Convivium Assisiense*.

Tuần tĩnh tâm bắt đầu lúc 18g Chúa nhật 05-03 với giờ chầu Thánh Thể và Kinh Chiều. Những ngày tiếp theo, từ thứ Hai đến thứ Năm, mỗi ngày có hai bài suy niệm lúc 9g30 và 16g00. Ngoài ra, tất nhiên mỗi ngày đều có Thánh lễ đồng tế lúc 7g30, các Giờ kinh Phụng Vụ và chầu Thánh Thể lúc chiều tối. Tuần tĩnh tâm kết thúc vào sáng thứ Sáu 10-03 với bài suy niệm cuối cùng trước khi trở về Vatican.

Như thường lệ, các buổi tiếp kiến và các hoạt động của Đức Thánh Cha ở Vatican trong tuần tĩnh tâm này sẽ tạm ngưng, trong đó có buổi tiếp kiến chung vào ngày thứ Tư 08 tháng Ba. ■

(Theo Vatican Radio)

Công bố logo chính thức chuyến tông du Fatima của Đức giáo hoàng Phanxicô

WHĐ (14.02.2017) – Logo chính thức chuyến tông du của Đức giáo hoàng Phanxicô đến Fatima (Bồ Đào Nha) đã được công bố hôm thứ Hai 13-02-2017. Chuyến viếng thăm của Đức giáo hoàng để tham dự lễ kỷ niệm 100 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Fatima sẽ diễn ra trong hai ngày 12 và 13 tháng Năm 2017. Cha Carlos Cabecinhas, Quản nhiệm Đền thánh Fatima giữ nhiệm vụ tổng điều phối chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng logo này muốn diễn tả nét đơn giản và rõ ràng, là tính cách của Đức giáo hoàng Phanxicô.



Đức giáo hoàng Phanxicô là vị giáo hoàng thứ tư đến Fatima. Trước đó, Đức Chân phước giáo hoàng Phaolô VI đã đến viếng Fatima ngày 13-05-1967 trong dịp kỷ niệm 50 năm Đức Mẹ hiện ra; Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã ba lần viếng thăm Fatima, vào tháng Năm các năm 1982, 1991 và 2000; và Đức giáo hoàng Bênêđictô cũng đến kính viếng Đức Mẹ Fatima vào tháng Năm 2010.

Kể từ khi Đức Mẹ hiện ra năm 1917 với ba trẻ chăn chiên Jacinta, Francisco và Lucia, và một Vương cung thánh đường được dựng lên tại nơi này, mỗi năm có hàng trăm ngàn người hành hương đến Đền thánh Fatima. Jacinta và Francisco đã được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II tôn phong Chân phước năm 2000 tại Vương cung thánh đường Đức Mẹ Mân Côi Fatima. ■

(Theo Vatican Radio)

Các giám mục vùng biên giới Hoa Kỳ và Mexico thảo luận về chính sách nhập cư của Tổng thống Trump

WHĐ (14.02.2017) – Hai mươi giám mục Hoa Kỳ và Mexico đang họp nhau tại San Juan (Texas), gần biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico, từ thứ Hai 13-02 đến thứ Tư 15-02, để thảo luận về chính sách nhập cư của Tổng thống Trump. Cuộc họp do Đức Tổng giám mục Christophe Pierre, sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, từng là sứ thần Tòa Thánh tại Mexico trong chín năm, 2007-2016, đứng ra tổ chức.

Vấn đề nhập cư thời Donald Trump

Hàng năm vẫn diễn ra hình thức họp này, riêng năm nay, cuộc họp mở rộng đến các giám mục miền biên giới, để cùng nhau suy tư về vấn đề nhập cư trong chính sách chống người nhập cư của tân Tổng thống Donald Trump.

Sau khi sắc lệnh hành pháp hạn chế việc nhập cư đối với những người xuất thân từ bảy quốc gia đa số theo Hồi giáo bị ngành tư pháp đình chỉ, hôm Chúa nhật 12-02 vừa qua, Nhà Trắng cho biết sẽ sớm ký ban hành sắc lệnh mới. Cùng ngày, ông Donald Trump đã biện hộ chiến dịch trục xuất những người cư trú bất hợp pháp trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình, nhắm vào hàng trăm người không có giấy tờ hợp lệ và được coi là tội phạm hoặc gây rối.

Tình hình “bùng nổ” tại biên giới Mexico

“Tổng thống đặt ưu tiên cho việc xây bức tường dọc biên giới của chúng ta với Mexico, việc này đã khiến mạng sống di dân gặp nguy hiểm một cách vô cơ”, Đức cha Joe Vasquez, giám mục Austin (Texas), chủ tịch Ủy ban Di dân của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, mới đây tuyên bố.

“Việc xây một bức tường như thế sẽ chỉ làm cho các di dân – đặc biệt phụ nữ và trẻ em – càng bị đe dọa hơn nữa trước đám buôn lậu. Hơn nữa việc này còn gây xáo trộn cho nhiều cộng đoàn ở hai bên biên giới vốn sống yên ổn giao hảo với nhau”, ngài nói thêm.



Theo một nghiên cứu mới đây (về “Frontera Cerrada” -đóng cửa biên giới) của Học viện Giáo lý Mexico, chính sách nhập cư của Tổng thống Donald Trump sẽ khiến tình hình biên giới Hoa Kỳ - Mexico phức tạp thêm, thậm chí “bùng nổ”. Chỉ riêng thành phố Tijuana, đã có 7.000 di dân Haiti và 7.366 người đến từ châu Phi cắm trại dọc theo bức tường ngăn cách, gấp ba lần dòng người cũng thuộc những quốc gia này ghi danh năm 2015.

Một linh mục sẵn sàng từ bỏ quốc tịch Mỹ

Từ khi Donald Trump lên nắm quyền, Giáo hội Hoa Kỳ đã khởi động việc bảo vệ các quyền của di dân.

Mới đây có người đã đưa ra sáng kiến theo cách riêng của mình. Đó là sáng kiến của một linh mục Công giáo gốc Việt, người đã di tản khỏi Việt Nam năm 1975, và thứ Sáu 10-02 vừa qua đã viết thư cho Tổng thống Trump, đề nghị được nhường quốc tịch Mỹ của mình để nhận quốc tịch của một người Syria xin tị nạn vào Mỹ mà đã vấp phải biện pháp chống người nhập cư của tân Tổng thống.

“Vâng, tôi là một người tị nạn... Tôi là một người Mỹ và tôi đã theo cách của mình mà làm cho nước Mỹ, đất nước vĩ đại đã cho tôi nơi nương náu về chính trị, trở nên vĩ đại hơn trong 42 năm qua”. Đó là nội dung lá thư của cha Phaolô Nguyễn Hoài Chương, linh mục dòng Salêdiêng, gửi Tổng thống Donald Trump. Trong thư, cha còn cho biết mình đã xin bề trên được đến làm việc tại một trong bảy nước đa số theo Hồi giáo đang bị Donald Trump thách thức. ■

(Nguồn: La Croix)

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf**